



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 (Covid - 19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือที่ ศธ 02145 / 655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid-19) จึงประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาให้มีความสำคัญและถือปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 (Covid -19) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ขอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนและการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอาจเป็นการสอนสด (Real time) หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพและเสียงไว้ล่วงหน้าหรือรูปแบบอื่นๆ หรือเลื่อนหรืองดการสอนในบางรายวิชาที่สอนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
2. ในรายวิชาปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชา
3. ขอให้ผู้สอนปรับเกณฑ์วัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสมของสมรรถนะรายวิชาและสถานการณ์ ด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการจัดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องปิดร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น รูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน (Assingment) การทำรายงาน (Report) หรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home Exam) หรือปรับเป็นการวัดและประเมินจากผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ เป็นต้น
4. ขอให้ผู้สอนรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการเข้าเรียนของผู้เรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์เสนอผู้อำนวยการอนุมัติ

อนึ่ง วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนแบบออนไลน์ไว้ให้ผู้สอน สามารถ
ติดต่อประสานขอรับบริการได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ หรือติดต่อฝ่ายวิชาการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2563



(นายศักดิ์ชาญ สมสองค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ